

Tước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tốc độ lây lan nhanh, vừa qua tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản gửi các địa phương có công nhân lao động đang lưu trú tại tỉnh trở về địa phương.

Sẵn sàng tiếp nhận công nhân lao động từ Bắc Giang trở về địa phương



Khu cách ly tập trung đặt tại Trường Đại học Thái Bình là nơi tiếp nhận công nhân lao động từ Bắc Giang có nguyện vọng trở về địa phương.

Theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh ban hành ngày 14/6, việc tiếp nhận công nhân lao động giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là đơn vị chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế xây dựng kế hoạch đưa đón bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, các trường hợp F0 đã được chữa khỏi bệnh, trường hợp F1 đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung, đủ điều kiện trở về cách ly tại nhà; các trường hợp công dân đang ở trong vùng cách ly, giãn cách xã hội, cách ly y tế đã xét nghiệm RT-PCR âm tính nhiều lần theo quy định.

Để việc tiếp nhận công nhân lao động trở về địa phương bảo đảm đúng quy trình, ngày 18/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức họp với các sở, ngành, các đơn vị liên quan thống nhất phương án tiếp nhận (phương tiện đi chuyên; công tác bảo đảm phòng, chống dịch; công tác hậu cần; bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất tại khu cách ly; công tác bảo đảm an ninh trật tự...).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố tổ chức hướng dẫn, phân loại, triển khai áp dụng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch nhất là việc khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly, theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp là người Thái Bình đang làm việc tại tỉnh Bắc Giang trở về địa phương.

tế của họ để quyết định trường hợp nào phải cách ly tập trung, trường hợp nào cách ly tại nhà, làm xét nghiệm. Chúng tôi sẽ xét nghiệm 3 lần theo quy định trong thời gian cách ly tập trung trước khi đưa về cách ly tại gia đình.

Tại khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trường Đại học Thái Bình, đến nay công tác chuẩn bị cho tiếp nhận đã cơ bản hoàn thành. Ông Đặng Nguyên Mạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình cho biết: Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong quá trình tiếp nhận, chúng tôi tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng tại các phòng, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần. Trường bố trí 85 phòng, mỗi phòng 4 người được trang bị những dụng cụ thiết yếu phục vụ cho việc cách ly. Cùng với đó, nhà trường phối hợp với ngành Y tế dự trữ cơ sở thuốc cấp cứu, trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu, dung dịch, hóa chất khử khuẩn và các trang thiết bị y tế cần thiết khác để bảo đảm phòng, chống, kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh cho các đơn vị liên quan và người lao động trong quá trình bàn giao, tiếp nhận người lao động từ tỉnh Bắc Giang trở về.

NGUYỄN CƯỜNG

Tổng kết thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020

Sáng ngày 18/6, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 8 năm thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 theo Quyết định số 89/QĐ-TTg, ngày 9/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 89). Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị. Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam dự hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh tới dự.

Sau 8 năm triển khai thực hiện Đề án 89, mạng lưới cơ sở giáo dục, trong đó nòng cốt là cơ sở giáo dục thường xuyên được phát triển và mở rộng. Hiện cả nước có hơn 17.000 cơ sở giáo dục thường xuyên, trong đó có 71 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh; 619 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện; hơn 10.000 trung tâm học tập cộng đồng; 5.642 trung tâm ngoại ngữ - tin học; 658 cơ sở, trung tâm thực hiện giáo dục kỹ năng sống. Đề án 89 đã đóng góp quan trọng vào kết quả phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Theo đó, 63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1. 21 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và 11 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2; 3 tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở mức cao nhất là mức độ 3. 63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1; trong đó 34 tỉnh, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Cũng trong 8 năm qua, các địa phương đã tổ chức xóa mù chữ cho trên 300.000 người trong độ tuổi 15 - 60 tuổi.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo ngành Giáo dục Thái Bình cho biết: Thái Bình là tỉnh được chọn xây dựng thí điểm mô hình trung tâm học tập cộng đồng đầu tiên trên cả nước và sau 4 năm tất cả các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã thành lập trung tâm học tập cộng đồng. Từ đó đến nay, các trung tâm này đã khẳng định rõ vai trò, vị trí đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Đại diện ngành Giáo dục Thái Bình cũng đưa ra các giải pháp quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định vai trò quan trọng của việc xây dựng xã hội học tập; đây là nhiệm vụ không chỉ của riêng ngành Giáo dục mà của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội. Bộ trưởng nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân tham gia trong xã hội học tập là yếu tố đặc biệt quan trọng, mỗi cá nhân vừa tự ý thức được tầm quan trọng của việc học tập suốt đời vừa được hỗ trợ, khích lệ, ghi nhận trong học tập, tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân số, công dân học tập toàn cầu.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị liên quan, các địa phương cần tiếp tục quan tâm xóa mù chữ, phát triển hệ thống đào tạo từ xa, tăng cường hiệu quả của hệ thống khuyến học, truyền thông và định hướng xã hội đối với học tập, đồng thời gia tăng nguồn dữ liệu tài nguyên số phục vụ cho việc học tập thường xuyên. Các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang, cộng đồng dân cư và đồng họ, gia đình có trách nhiệm tạo các cơ hội học tập công bằng, bình đẳng, nhân văn và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên, suốt đời. Bộ trưởng cũng đề nghị các địa phương ưu tiên các đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số, miền núi, người bị thiệt thòi, yếu thế.

DẶNG ANH

Thời tiết nắng nóng liên tục nhiều ngày, nhiệt độ luôn ở mức cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, mỗi người dân cần trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng cần thiết, nêu cao tinh thần cảnh giác để phòng ngừa, ngăn chặn sự cố cháy, nổ xảy ra.

Cảnh giác với “giặc lửa”



Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống cháy, nổ tại Công ty Cổ phần C.F toàn cầu Thái Bình.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Bộ Công an, trong tháng 5/2021 trên cả nước xảy ra 450 vụ cháy và sự cố cháy làm chết 14 người, bị thương 26 người; thiệt hại tài sản ước tính 28,9 tỷ đồng và gần 141ha rừng. So với tháng 4/2021, số vụ cháy tăng 11,5%, số người chết tăng 330%. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ cháy trên là do thời điểm mùa hè nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao; cộng với sự bất cẩn, chủ quan của người dân, doanh nghiệp, không bảo đảm an toàn về nguồn nhiệt, điện và quá trình sử dụng các thiết bị trong sinh hoạt gia đình và sản xuất nên gây ra chập, cháy. Tại Thái Bình, ngày 30/5/2021 đã xảy ra cháy nhà xưởng chiếu sơn tại thôn Đoài, xã Hòa Bình (Kiến Xương) làm tiêu diệt bộ 114m2 nhà xưởng bị thiêu rụi. Tối ngày 9/6/2021, tại khu vực chợ Bàng, xã Thụy Xuân (Thái Thụy) xảy ra vụ cháy lớn khiến 11 gian hàng của 7 hộ kinh doanh quán ăn, giấy dép bị thiệt hại lớn về kinh tế. Sau đó một ngày, tối ngày

10/6/2021, tại khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình) xảy ra vụ hỏa hoạn tại kho chứa bông phế liệu có diện tích khoảng 400m² thuộc Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu DATEX. Rất may các vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản.

Thượng tá Phạm Huy Đăm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: Chỉ một chút bất cẩn trong sử dụng lửa hay quá tải điện năng cũng dễ dẫn đến hỏa hoạn. Để hạn chế

chính số tiền hơn 15 triệu đồng.

Xác định là một trong những chợ trung tâm buôn bán nhiều mặt hàng dễ cháy, công tác PCCC tại chợ Bo, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) luôn được Ban Quản lý chợ và các tiểu thương quan tâm, nhất là thời điểm nắng nóng như hiện nay. Ông Cao Văn Sơn, Trưởng ban Quản lý chợ Bo chia sẻ: Chợ hiện có gần 400 tiểu thương kinh doanh, buôn bán, trong đó nhiều mặt hàng có nguy cơ cháy, nổ như vải, hàng mã, hàng nhựa... Cơ sở hạ tầng tại chợ đã cũ và xuống cấp, sau đợt kiểm tra cuối năm của lực lượng PCCC và CNCH, Công an tỉnh, chúng tôi đã khẩn trương đầu tư trang bị một số thiết bị PCCC mới; đồng thời thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở bà con tiểu thương sắp xếp hàng hóa ngăn nắp, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện... Đại bộ phận bà con tiểu thương chấp hành tốt, có ý thức trong việc bảo vệ tài sản của mình trong nguy cơ cháy, nổ.

Chung cư Damsan, phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) hiện có 260 căn hộ với khoảng 1.000 người sinh sống. Để góp phần bảo đảm an toàn PCCC, hàng năm, Ban Quản lý chung cư phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC cho cư dân sinh sống tại chung cư. Ông Trương Công Hạnh, Trưởng ban Quản trị chung

TẮT ĐẠT

Nghề tôi yêu

Cho đến tận bây giờ, sau tròn 20 năm bước vào nghề làm báo, nhiều người thân, bạn bè mỗi lần gặp vẫn thường hỏi vì sao tôi lại chọn báo chí để làm nghề? Không do dự suy nghĩ, tôi trả lời: Đó là nghề tôi yêu.

C háng phải ngẫu nhiên mà họ thắc mắc, có người hỏi đến cả chục lần về con đường nghề nghiệp của tôi bởi trước đây họ biết tôi có sở trường học các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa, còn các môn xã hội cũng chỉ ở mức bình bình. Vậy mà “bỗng dưng” tôi chuyển qua nghề viết báo, một nghề đòi hỏi khả năng tư duy vừa logic, vừa trừu tượng, có khả năng thu nhận, cảm thụ, xử lý thông tin và giàu vốn ngôn ngữ. Đôi lúc tôi cũng tự vấn: mình đến với nghề báo bằng cách nào và vì sao?

nơi có con sông Đà khi hưng dữ lúc hiền hòa, có ngọn núi Tản Viên nơi ngự của Đức Thánh Tản (Sơn Tinh). Những buổi hành quân trong rừng với điệp điệp màu xanh của keo, trám, tre, trúc choáng lên những khe suối róc rách thơ mộng khiến cho mỗi chiến sĩ quên đi mệt nhọc và cảm thấy tâm hồn thư thái. Do tính chất công việc của một nhân viên chính trị, tôi có nhiều thời gian để đọc sách, báo, nghe đài. Mỗi cuối tuần, tôi ngẫu nhiên đọc trong tủ tiện của đơn vị quên cả bữa cơm trưa chỉ vì mê những câu chuyện rất đời thường nhưng được các nhà báo, nhà văn kể một cách thú vị, say với cách sử dụng ngôn ngữ của họ và tự thu nhận được chút ngôn ngữ báo chí.



Báo Thái Bình tổ chức tập huấn nghiệp vụ làm báo đa phương tiện cho đội ngũ phóng viên. Ảnh tư liệu

Từ mê, tôi chuyển sang say, ngưỡng mộ họ. Ngưỡng mộ vì họ không chỉ giàu có vốn ngôn ngữ, sử dụng linh hoạt, đắt giá trong mỗi bài viết mà họ thực sự là những người rất giỏi nắm bắt thông tin, chuyển tải thông tin tới bạn đọc làm thỏa mãn sự tò mò và muốn hiểu biết thế giới xung quanh. Đặc biệt, các nhà báo luôn xông pha tuyến đầu tìm vấn

đề, mang thông tin mới, hấp dẫn công chúng. Những thông tin mà nhà báo cung cấp ngoài giúp cho bạn đọc biết chuyện gì đang xảy ra còn hiểu đúng bản chất của sự việc, hiện tượng thật - giả, đúng - sai từ đó có thái độ và hành động đúng mực. Các nhà báo cách mạng cũng là những

chiến sĩ đấu tranh trực diện, không khoan nhượng với cái xấu, thông tin độc hại, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Công việc của họ thật sự ý nghĩa và có ích cho xã hội, được các tầng lớp nhân dân ghi nhận, tôn vinh.

Hiếu, cảm mến và khâm phục các nhà báo có lẽ chính là ngọn nguồn của sự đam mê, yêu và quyết tâm theo nghề báo trong tôi từ đó. Hoàn thành nghĩa vụ, xin ra quân, tôi quyết định theo đuổi cái nghề mà mình “trót yêu” từ những ngày trong quân ngũ.

3 năm trong Trường Cao đẳng Truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam), bên cạnh học các môn nghiệp vụ báo chí, tôi dành nhiều thời gian để nghiên cứu cách làm báo của những nhà báo ở tòa soạn báo: Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Tiền phong, Lao động, Thái Bình... và chủ động thực hành viết báo cũng công tác. Chắc cảm xúc cũng giống như nhiều nhà báo mỗi bước vào nghề, những tác phẩm đầu tay gửi đi được đăng báo và nhận báo biểu mang lại sự khích lệ vô cùng lớn tiếp thêm ngọn lửa đam mê với nghề trong tôi.

Tốt nghiệp ra trường, chưa xin được vào làm trong cơ quan báo chí nào, suốt 8 năm tôi đi làm nghề tay ngang: chụp ảnh cưới studio. Nhưng cứ có thời gian rảnh, tôi lại xách ba lô lên đường tới các vùng quê nhằm có thêm trải nghiệm và tìm tư liệu viết báo để thỏa niềm đam mê. Bây giờ ngừng lại, quả thật 8 năm là quãng thời gian đáng

đáng, đầy khó khăn, nếu không có tình yêu chung thủy với nghề báo, chắc tôi đã đi theo một nghề khác rồi.

Về công tác ở Báo Thái Bình với môi trường làm việc chuyên nghiệp, được tiếp xúc với những nhà báo giàu kinh nghiệm, chuyên môn vững vàng đạt rất nhiều giải báo chí quốc gia, báo chí toàn quốc giúp tôi trưởng thành hơn và càng thấy yêu nghề hơn. Đặc biệt, trong khoảng 5 năm trở lại đây, Báo Thái Bình đã có bước phát triển vượt bậc về cả hạ tầng cơ sở vật chất và chất lượng hoạt động báo chí; là một trong số ít báo đảng địa phương trong cả nước cũng giống như nhiều nhà báo mỗi bước vào nghề, những tác phẩm đầu tay gửi đi được đăng báo và nhận báo biểu mang lại sự khích lệ vô cùng lớn tiếp thêm ngọn lửa đam mê với nghề trong tôi.

HÀ THẠNH